



ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระองค์ขาว ซอย 12

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลนครพิษณุโลก มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระองค์ขาว ซอย 12 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 198.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 1.00 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 198.00 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก เลขที่ กส.011/60 จำนวน 7 แผ่น)

ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 2,218,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

งบประมาณของการจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 2,195,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลนครพิษณุโลก
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภท งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ/หรือท่อระบายน้ำ ค.ส.ล./หรือรางระบายน้ำ ค.ส.ล. วงเงินไม่น้อยกว่า 887,200 บาท (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาหนังสือสัญญาจ้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง(ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น)

/7.บุคคลหรือนิติบุคคล.....

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรโยธา ซึ่งเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อยเป็นภาคีวิศวกรจำนวน 1 คน โดยแนบสำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุมาพร้อมกับหนังสือรับรองของวิศวกรด้วยว่าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างนี้ และผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีช่างควบคุมงาน วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. ก่อสร้างจำนวน 1 คน

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานช่าง สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.01 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวัน และเวลาที่กำหนด เทศบาลฯ จะถือว่าผู้เสนอราคายื่นได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ตลอดแล้ว

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องรับซองเสนอราคา ศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพิษณุโลก และประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-983221-30 ต่อ 115-116 ในวันและเวลาราชการหรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ [www. Phsmun.go.th](http://www.Phsmun.go.th) โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement .go.th /

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญทรง แทนธานี)

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก